



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ.2550 หน้า 26

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ศธ.ได้กรอบขรก.ร่วมเออร์ลี่ปีงบ"52

ไม่เกินร้อยละ5-เริ่มวันที่1ตุลาคมปีหน้า ครุเกษียณ65-ต้องวิทยฐานะขช.ขึ้นไป

นางจรรยาพร ธรณินทร์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยความคืบหน้าการกำหนดแนวทางดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ ในโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด หรือเออร์ลี่ รีไทร์ ปีงบประมาณ 2552 ว่าจากการประชุมคณะทำงานศึกษาข้อมูลเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการตามมาตรการ เมื่อเร็วๆ นี้ ได้ข้อสรุปดังนี้ โครงการนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 หรือเริ่มปีงบประมาณ 2552 ซึ่งยังมีเวลาสำหรับการเตรียมการ 1 ปี โดย ศธ. จะต้องสำรวจจำนวนข้าราชการ 3 ประเภท ได้แก่ ข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน และข้าราชการพลเรือนสามัญในสถาบันอุดมศึกษา พร้อมจัดทำหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการที่เข้าข่ายหรือไม่เข้าข่ายตามมาตรการดังกล่าว ซึ่งมีประเด็นที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณาหลายปัจจัย เช่น คุณสมบัติของข้าราชการ รูปแบบและภาวะการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ การยุบเลิกตำแหน่ง แหล่งงบประมาณ การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และไม่มีผลกระทบเกิดความเสียหายต่องานของส่วนราชการ เป็นต้น

ปลัด ศธ.กล่าวต่อว่า ในเบื้องต้นที่ประชุมได้มอบหมายให้ส่วนราชการในทุกองค์การบริหารหลักใน ศธ. ไปสำรวจข้อมูลจำนวนข้าราชการที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป หากส่วนราชการใดมีข้าราชการอายุ 50 ปีขึ้นไปจำนวนมากกว่าร้อยละ 20 ของข้าราชการทั้งหมด จะกำหนดให้เข้าร่วมโครงการเออร์ลี่ รีไทร์ได้ไม่เกินร้อยละ 5 ส่วนการกำหนดสาขาวิชาชีพขาดแคลน ซึ่งจะไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เข้าร่วมโครงการนั้น ให้คณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) กรม สำหรับข้าราชการพลเรือน และคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.ส่วนราชการ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้พิจารณา ซึ่งในส่วนของข้าราชการครูนั้น เคยมีการกำหนดสาขาวิชาชีพขาดแคลนไว้นานแล้วตั้งแต่ปี 2535 จึงควรมีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมตามสถานการณ์ปัจจุบัน

"สำหรับการจัดทำข้อมูลข้าราชการในสังกัด ศธ.ที่เข้าร่วมโครงการเออร์ลี่ รีไทร์ที่ผ่านมา 4 รุ่น ได้มอบหมายให้แต่ละองค์การบริหารหลักของ ศธ. ไปจัดทำข้อมูล

จำนวนข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการ จำนวนงบประมาณที่ต้องจัดสรรให้ข้าราชการเหล่านี้ และจำนวนอัตรากำลังที่ได้รับจัดสรรคืนจากรัฐบาลในแต่ละรุ่น โดยกำหนดส่งข้อมูลมาภายในวันที่ 15 ตุลาคม ทั้งนี้ คณะทำงานจะรายงานข้อมูลเบื้องต้นต่อรัฐมนตรีว่าการ ศธ. และจะนำเสนอแนวทางหรือหลักเกณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ในวันที่ 18 ตุลาคม เพื่อจะได้พิจารณาถึงประเด็นสาขาวิชาชีพขาดแคลน และการกำหนดกรอบอัตรากำลังที่เหมาะสมเฉพาะส่วนของข้าราชการครูต่อไป

ด้านนายประเสริฐ งามพันธุ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวถึงความคืบหน้าการผลักดันขยายเวลาเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูจาก 60 ปี เป็น 65 ปี ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการ ศธ. ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างนาระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รวมถึงผลตอบแทนที่อาจารย์มหาวิทยาลัยได้รับจากการขยายอายุราชการจาก 60 ปี เป็น 65 ปี มาประกอบการพิจารณาและเทียบเคียงกับของข้าราชการครู เนื่องจาก สกอ.ได้ดำเนินการเรื่องนี้มาก่อน ซึ่งจากการพิจารณาเบื้องต้นเห็นว่า คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการขยายอายุราชการควรต้องเป็นผู้ที่สอนในสาขาขาดแคลน มีวิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญ (ชช.) ขึ้นไป มีใจรักในวิชาชีพครูอย่างจริงจัง ที่สำคัญต้องไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ และการพิจารณาจะดูเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งจะต้องไม่มีประวัติต่างพร้อยด้วย เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีกับครูล่วงหน้า

"ส่วนตัวเห็นด้วยกับการขยายเวลาเกษียณฯของครู เพราะจะได้ครูที่มีความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ เพียงแต่กระบวนการคัดเลือกต้องมีความรอบคอบ ส่วนเรื่องผลตอบแทนข้าราชการครูอาจได้รับไม่เท่ากับอาจารย์มหาวิทยาลัย เพราะค่าตอบแทนครูมาจากงบประมาณแผ่นดิน ในขณะที่อาจารย์มหาวิทยาลัยจะมีรายได้ของมหาวิทยาลัยมาช่วยเสริมด้วย" นายประเสริฐกล่าว และว่า การพิจารณาเรื่องนี้คงใช้เวลาไม่นาน เพราะมีกรณีของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทียบเคียงอยู่แล้ว และเท่าที่ศึกษาเบื้องต้นเห็นว่าไม่ต้องแก้ไขกฎหมาย เพียงแต่ปรับปรุงกฎระเบียบในบางจุดเพื่อให้สอดคล้องกันเท่านั้น โดยคณะทำงานจะเร่งพิจารณาให้เร็วที่สุด จากนั้นจะนำเสนอ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญที่เกี่ยวข้องพิจารณา ก่อนนำเข้าที่ประชุม ก.ค.ศ.พิจารณาต่อไป ซึ่งถ้าเรื่องนี้พิจารณาเสร็จทันในรัฐบาลชุดนี้ก็จะเป็นโยบายต่อข้าราชการครูอย่างมาก